

# **Trung tâm Chỉ huy lên kế hoạch, bắt đầu từ ngày 1/1/2023, người không có quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc và không có bảo hiểm y tế toàn dân, trong thời gian lưu trú tại Đài Loan, nếu nhiễm COVID-19 cần tự chi trả chi phí cách ly và điều trị**

Ngày phát hành: 05/12/2022

Hôm nay (5/12), Trung tâm Chỉ huy Dịch tễ Trung ương cho biết, xét thấy tình hình dịch bệnh trong nước có chiều hướng giảm, các chính sách mở cửa biên giới và phòng dịch cộng đồng cũng liên tục được nới lỏng. Trung tâm Chỉ huy lên kế hoạch, bắt đầu từ ngày 1/1/2023, những người không mang quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc, trong thời gian lưu trú tại Đài Loan, nếu nhiễm COVID-19 sẽ phải tự chi trả chi phí cách ly và điều trị.

Trung tâm Chỉ huy cho biết, theo như quy định hiện nay, các chi phí liên quan trong thời gian cách ly điều trị hoặc trong quá trình cách ly điều trị đối với những ca dương tính trong nước, không phân biệt quốc tịch, không yêu cầu có bảo hiểm y tế toàn dân đều được chi trả từ ngân sách của chính phủ. Theo số liệu quan trắc cho thấy, trong năm 2022 (tính đến ngày 28 tháng 11) có 260.929 ca dương tính được xác nhận là người nước ngoài, chiếm 3,2% tổng số ca dương tính trong năm. Trong đó có 112 ca thuộc mức độ trung bình và nặng. Trước sự tăng trưởng ổn định về số lượng khách du lịch nhập cảnh, dự kiến bắt đầu từ ngày 1/1/2023 (ngày bắt đầu xác nhận cách ly), đối tượng được chi trả chi phí cách ly và điều trị khi nhiễm COVID-19 sẽ được điều chỉnh (dựa theo danh tính ngay khi xác nhận dương tính) :

1. Đối với những người có quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc (không bắt buộc có bảo hiểm y tế toàn dân), người không có quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc nhưng có bảo hiểm y tế toàn dân và người nước ngoài làm việc tại Đài Loan (bao gồm lao động nhập cư theo diện “cỏ cằn xanh”, “cỏ cằn

trắng”, lao động nhập cư mất liên lạc, ngư dân nước ngoài được chủ sử dụng trong nước tuyển dụng v.v...). Những chi phí cách ly điều trị của các đối tượng trên sẽ được chi trả từ ngân sách của chính phủ.

2. Người không có quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc và không có bảo hiểm y tế toàn dân, nếu dương tính trong thời gian lưu trú tại Đài Loan, cần phải tự chi trả các khoản chi phí cách ly và điều trị liên quan.

Trung tâm Chỉ huy cũng giải thích, các Bộ ngành liên quan (Bộ Ngoại giao, Bộ Nội chính, Bộ Giao thông v.v...) được yêu cầu tư vấn và tuyên truyền cho người nước ngoài không có bảo hiểm y tế toàn dân (bao gồm khách du lịch, sinh viên trao đổi ngắn hạn v.v...) nên mua bảo hiểm chăm sóc sức khỏe trước khi nhập cảnh. Trong thời gian ở Đài Loan, cần tuân thủ các quy định phòng chống dịch hiện hành. Khi đi ra ngoài, nên mang theo nước rửa tay dạng khô để giữ cho tay luôn được sạch sẽ. Rửa tay ngay sau khi từ ngoài trở về chỗ ở. Nếu xuất hiện các triệu chứng như sốt, viêm đường hô hấp, tiêu chảy hoặc mất vị giác, cần đeo khẩu trang và nhanh chóng đến cơ sở y tế để kiểm tra. Không sử dụng phương tiện giao thông đại chúng và đến những địa điểm công cộng để đảm bảo an toàn phòng dịch.